



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.หนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๘๐๔๐๑ / ว ๔๖๑

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน รองนายก/ เลขานุการนายก/ ปลัด อบต./ หน.สำนักปลัด/ ผอ.กอง/ พนักงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ทุกท่าน

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จะดำเนินการจัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการอบรมฯ บรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การแต่งกาย
ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง ตราสัญลักษณ์ ๗๒ พรรษา รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

(นายสุขุม สิ้นสายออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

กำหนดการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

เวลา	รายการ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.	พิธีเปิดโครงการ -ผู้กล่าวรายงาน โดย นางศุภรัศมี มิลินคณาพัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัด -ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดย นายสุชุม สิ้นสายออ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน -ประธานนำผู้เข้าร่วมโครงการแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร -การมอบใบประกาศ ๑. สนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ๒. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ๓. เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.	- กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตน/ปฏิบัติราชการตามระเบียบแบบแผนหรือวินัยข้าราชการ โดย นางสาวศศิฎฐ์ศรี ตั้งพงษ์ ห้องถิ่นอำเภอจตุรัส

หมายเหตุ -พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.
 -กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๐ คน โดยมี นายสุขุม สีนสายออ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการในครั้งนี้นำการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงานนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา